

Số: 16 /BC-HĐPBGDPL

Đức Thọ, ngày 11 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 41/KHHĐPBGDPL ngày 04/7/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Tĩnh về kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đức Thọ báo cáo kết quả kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU BAN HÀNH VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu ban hành văn bản triển khai các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Từ 01/01/2022 đến 10/10/2022 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành 6 văn bản và ban hành 15 văn bản để triển khai, thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Các văn bản được ban hành đảm bảo đầy đủ, kịp thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

2. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể huyện trong xây dựng văn bản phối hợp về phổ biến, giáo dục pháp luật

Các cơ quan, ban, ngành huyện được giao chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật huyện thường xuyên gửi văn bản xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan về nội dung kế hoạch trước khi được ban hành. Chính vì vậy, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện được triển khai đảm bảo yêu cầu nội dung kế hoạch đề ra. Ngoài ra, cơ quan thường trực - Phòng Tư pháp đã ký quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan như Hội Liên Hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Nông dân huyện, Trung tâm văn hóa truyền thông huyện trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp PBGDPL

Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện được củng cố kiện toàn tại QĐ số 12893/QĐ-UBND huyện ngày 15/11/2021 do Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng Phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực; PCT MTTQ làm Phó Chủ tịch, các thành viên là trưởng các phòng ban, ngành đoàn thể cấp huyện. Hoạt động hội đồng PHPBGDPL từng bước được đẩy mạnh và đi vào hoạt động có nền nếp, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật ngày càng được tăng cường tạo điều kiện

cho cán bộ và nhân dân có điều kiện để tiếp thu và tìm hiểu pháp luật. Để công tác chuyển tải thông tin pháp luật đến với Cán bộ, nhân dân được kịp thời và đạt được hiệu quả cao, hàng quý Hội đồng phối hợp PBDGPL huyện đều có văn bản hướng dẫn tuyên truyền, hàng tháng Phòng Tư pháp có Thông tin pháp luật hàng tháng để các Cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp. Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, thị trấn được kiện toàn gồm: có 228 đồng chí. Đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật hàng năm được tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền; được bổ sung đầu sách pháp luật phục vụ cho việc nghiên cứu, tuyên truyền và được thanh toán chế độ khi tham gia công tác tuyên truyền.

2. Kết quả công tác tuyên truyền PBGDPL

a) Ở cấp huyện

Từ đầu năm trở lại nay công tác PBGDPL đã có nhiều đổi mới từ hình thức tuyên truyền đến các nội dung ngày càng đi vào chiều sâu theo hướng tuyên truyền theo nhu cầu tìm hiểu của nhân dân và phục vụ việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tham mưu UBND huyện, phối hợp với các phòng, ban, ngành tổ chức 32 hội nghị tập huấn về công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; văn bản pháp luật và nghiệp vụ hòa giải cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn, Luật Hôn nhân và gia đình, thanh niên với pháp luật,... với 3.820 người tham dự. Biên soạn và phát hành thông tin pháp luật hàng tháng với nội dung văn bản, chính sách pháp luật có hiệu lực trong từng tháng để gửi đến các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn để thực hiện tuyên truyền; in ấn 5.450 tờ rơi, tờ gấp Tiếp tục thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, công chức thông qua chào cờ đầu tháng tại UBND huyện. Phòng đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan biên tập và thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật có hiệu lực trong từng tháng để cán bộ, công chức nắm bắt, tìm hiểu và áp dụng trong công việc chuyên môn của mình cũng như chuyển tải các thông tin đó đến cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân thông qua các cuộc giao ban tại cơ sở.

Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng đã thường xuyên đăng tải các thông tin pháp luật mới trên cổng thông tin điện tử huyện, trên mạng xã hội facebook với tài khoản “Tư pháp Đức Thọ” để cán bộ, công chức và nhân dân thuận tiện trong việc nghiên cứu, tìm hiểu. Viết 17 tin bài đăng trên trang thông tin của Sở và Trung tâm văn hóa truyền thông huyện. Quá trình triển khai các nội dung, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người nghe do đáp ứng đúng các nhu cầu tìm hiểu. Đặc biệt, đã phối hợp với hệ thống tuyên giáo của cấp ủy đưa công tác phổ biến pháp luật vào các buổi sinh hoạt của đội ngũ báo cáo viên cấp ủy. Phối hợp với Trung tâm pháp lý nhà nước tỉnh tổ chức truyền thông, trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại 6 xã thị trấn cho hơn 700 người tham dự. Phát tài liệu tại các xã còn lại

b) Ở cấp xã

Tại UBND các xã thị trấn, việc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp, lồng ghép trong các cuộc họp giao ban tại UBND xã, thị trấn thực hiện được 92 cuộc với 12.620 người tham dự. Ngoài ra, các xã, thị trấn còn thực hiện phổ biến

giáo dục pháp luật lồng ghép qua các cuộc họp thôn xóm, chi bộ. Phát hành 42.030 bản tài liệu các loại để thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tại các xã, thị trấn hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục được duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tất cả các xã, thị trấn đều bố trí nhiều cụm loa ở các tổ dân cư khác nhau để thuận tiện cho việc tiếp thu thông tin tuyên truyền của người dân. Thời lượng tuyên truyền được thực hiện từ 15-20 phút vào các cung giờ buổi sáng và buổi chiều. Đặc biệt trong thời gian áp dụng biện pháp dân cách xã hội, các xã, thị trấn còn thực hiện công tác truyền thanh lưu động. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ truyền thanh đã đi đến từng xóm, từng ngõ để kịp thời tuyên truyền các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid. Nhờ áp dụng hình thức tuyên truyền phù hợp, nội dung sát thực tế, nhân dân tại các địa phương trên địa bàn huyện đã hiểu rõ và chấp hành tuyệt đối các quy định về cách lý, giãn cách xã hội, góp phần tạo nên thành công cho công tác phòng chống dịch, bệnh của toàn huyện.

II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện

Thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp của UBND huyện, 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn đều ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Luật Hòa giải cơ sở và in phát Sổ tay Hòa giải cơ sở kịp thời đến các Tổ Hòa giải cơ sở. UBND huyện đã phối hợp với UBMTTQ huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện việc kiện toàn tổ hòa giải cơ sở ngay khi có thay đổi về nhân sự. Hiện nay, 155/155 tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện đã được kiện toàn.

Công tác hòa giải ở cơ sở đã được sự quan tâm chỉ đạo và sự phối hợp tích cực của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nên về cơ bản đã bố trí được kinh phí cho hoạt động hòa giải ở địa phương. Các hoạt động sơ kết, tổng kết cho hoạt động đã được tổ chức đúng thời gian và quy định theo hàng năm và theo định kỳ, song vẫn chưa thường xuyên thực hiện được công tác động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích tốt trong công tác hòa giải.

2. Kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Để nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở, Hội đồng PHPBGDPL đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; tăng cường tính chủ động, tích cực của mỗi cơ quan, tổ chức trong công tác hòa giải ở cơ sở; và việc phối hợp phải thường xuyên, kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

Phòng đã tham mưu UBND huyện tổ chức tập huấn pháp luật, nghiệp vụ và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên để đảm bảo các hòa giải viên vững vàng về nghiệp vụ và tăng cường về kỹ năng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở.

9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 19 vụ việc, trong đó hòa giải thành 16 vụ việc đạt tỷ lệ 84%,

Tại các xã, thị trấn đã tiến hành hỗ trợ 17.000 đồng cho các vụ việc hòa giải.

III. Kết quả thực hiện công tác xây dựng “cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”.

Thực hiện các quy định về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Quyết định số 25/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp, Quyết định 1723/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp. Ngay từ đầu năm, Phòng đã hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng khung kế hoạch chi tiết và triển khai các nội dung kế hoạch đã phê duyệt.

Cùng với việc hướng dẫn xây dựng khung kế hoạch, hàng tháng Phòng còn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc trực tiếp tận cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và lưu trữ hồ sơ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trong tháng 01/2022, Phòng đã tham mưu Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện thực hiện thẩm tra hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận 15/16 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Hiện tại, Phòng đã có văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện các nội dung còn lại của tiêu chí, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh phục vụ thẩm tra, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

IV. Công tác kiểm tra

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành kế hoạch số 12 /KH-HĐPBGDPL ngày 12 tháng 8 năm 2022 Kế hoạch Kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; Phối hợp với Hội đồng nhân dân huyện ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phổ biến giáo dục pháp luật và khiếu nại, tố cáo.

Kết quả: Các xã, thị trấn đã tiến hành tự kiểm tra và gửi báo cáo về Hội đồng PHPBGDPL huyện; Hội đồng PHPBGDPL huyện đã tổ chức kiểm tra tại 6 xã.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhìn chung đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở được nâng lên; góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

- Việc đầu tư về kinh phí, trang thiết bị cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm từ huyện đến cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

- Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác tuyên truyền; nội dung tuyên truyền phù hợp tình hình thực tế địa phương; hình thức tuyên truyền được áp dụng phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền và mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần nâng cao nhận thức của người dân đối với pháp luật, từ đó Nhân

dân tự giác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Trong thời gian qua, do làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nên việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân từng bước được nâng lên, vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân được hạn chế; tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của các cơ quan, tổ chức được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật một số nơi hiệu quả chưa cao, một số cơ sở thực hiện còn hình thức.

- Việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án chưa thường xuyên, Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù chưa thực sự chú trọng;

- Chế độ, chính sách hỗ trợ cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa đảm bảo; chưa khuyến khích được đội ngũ này trong công tác tuyên truyền.

- Việc kiểm tra, giám sát công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thường xuyên nên việc đánh giá công tác tuyên truyền chưa sát, chủ yếu dựa theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị.

3. Nguyên nhân

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn không nhiều, chưa sâu, chưa sát.

- Cơ quan thường trực thiếu biên chế, chưa đủ số lượng nên khó khăn trong công tác tham mưu, đôn đốc, kiểm tra công tác phổ biến giáo dục trên địa bàn.

- Nguồn kinh phí cấp cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, chưa đảm bảo chế độ công tác phí cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên khi tham gia tuyên truyền theo sự phân công của Hội đồng.

3. Kiến nghị, đề xuất.

- Bổ trí nguồn kinh phí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật từ huyện đến cơ sở năm 2022. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO.

1. Tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trọng tâm của Trung ương, của tỉnh, của huyện để đôn đốc, theo dõi triển khai đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra.

2. Tổ chức hội nghị tuyên truyền cho hội viên hội phụ nữ, Đoàn viên Thanh niên các xã, thị trấn trên toàn huyện.

3. Tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn.

4. Trang bị tài liệu, sách pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

5. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở.

6. Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật trên hệ thống thông tin đại chúng.

7. Tăng cường hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở; phát huy hiệu quả của tủ sách pháp luật tại các cơ quan, UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc quy ước thôn, bản đã được công nhận; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy ước.

8. Đơn đốc các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí Chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá chấm điểm xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Trên đây là báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của HĐPH phổ biến giáo dục pháp luật huyện Đức Thọ./

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Phòng PBGDPL- Sở Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT,TP.

**TM. HỘI ĐỒNG PBGDPL HUYỆN
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Xuân Hùng
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**